

ที่ ศก.ลข. 008/2566

วันที่ 22 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2566  
ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาการบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Portfolio Management Agreement) ระหว่าง Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. (“STGG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ในฐานะลูกค้า กับ Paragon Capital Management Singapore Pte. Ltd. (“PCMS”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก PCMS เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล และคู่สมรสโดย ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณเท่ากับ 2,700,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 98.20 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ 36.37 บาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (“อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“งบการเงิน”) ถือเป็นรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการดังกล่าว ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่ารายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (อ้างอิงจากงบการเงิน) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพัชรี โคนาม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวกฤตยา วุฒิภักดาตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----ลงนาม-----

(นางสาวธนวรรณ เสี่ยงศักดิ์)

กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

(โปรดดูหน้าถัดไป >>)

## สารสนเทศของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

STGG และ PCMS จะต่ออายุสัญญาบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Portfolio Management Agreement) ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566

#### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ลูกค้า : STGG

ที่ปรึกษาการลงทุน : PCMS

#### ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

PCMS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องถือหุ้นทางอ้อมใน PCMS ในสัดส่วนร้อยละ 8.01 และ Ms. Sun Szu Shu (คู่สมรส) ถือหุ้นทางตรงใน PCMS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ

#### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 STGG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ได้เข้าทำสัญญาบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Portfolio Management Agreement) กับ PCMS ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการลงทุน โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี และจะหมดอายุในวันที่ 17 ตุลาคม 2566

บริษัทฯ เห็นสมควรให้ STGG ต่ออายุสัญญาการให้บริการดังกล่าวอีก 2 ปี ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของสัญญาได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ลักษณะของสัญญา	สัญญาบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Portfolio Management Agreement)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารการลงทุน	เงินลงทุนมูลค่า 180,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,546.60 ล้านบาท (ไม่รวมเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน)
ขอบข่ายการบริหารสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการลงทุน	PCMS จะนำสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (financial securities) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หน่วยลงทุน เงินฝากธนาคาร
ระยะเวลาของสัญญา	2 ปี นับจากวันต่ออายุสัญญา

หัวข้อ	รายละเอียด
ค่าธรรมเนียม	ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การลงทุน (ไม่รวมเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน) หรือคิดเป็นมูลค่าต่อปีประมาณเท่ากับ 1,350,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นมูลค่ารวมตลอดอายุของสัญญาประมาณ 2,700,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 98.20 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

#### 4. การกำหนดมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

- **มูลค่ารวมของรายการ**

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.75 ต่อปีของสินทรัพย์ภายใต้มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน (ไม่รวมเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน) หรือคิดเป็นมูลค่าต่อปีประมาณเท่ากับ 1,350,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นมูลค่ารวมตลอดอายุของสัญญาประมาณ 2,700,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 98.20 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เท่ากับร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

**การคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset)**

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดของรายการ (ร้อยละ)} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}} \\
 &= \frac{98,199,000 \times 100}{36,078,214,996} \\
 &= 0.27
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการดังกล่าว ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่ารายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดกลางตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการและวิธีการชำระ**

การกำหนดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.75 ต่อปีของสินทรัพย์ภายใต้มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน (ไม่รวมเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของรายการรวมประมาณเท่ากับ 98.20 ล้านบาท เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามการเจรจาตกลงระหว่างคู่สัญญา ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดในอุตสาหกรรมนี้ โดยอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบตามราคาตลาดของผู้ให้บริการในประเทศสิงคโปร์ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปที่ร้อยละ 1.0-3.0 ต่อปี

## **5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์**

PCMS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล และคู่สมรส โดยปัจจุบัน ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ

- 1) ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นทางอ้อมใน PCMS ในสัดส่วนร้อยละ 8.01
- 2) Ms. Sun Szu Shu ซึ่งเป็นคู่สมรสของดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางตรงใน PCMS ในสัดส่วนร้อยละ 30

ดังนั้น จึงถือเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนกับนิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสของกรรมการ) จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## **6. เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง STGG ในปี 2564 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินในประเทศสิงคโปร์อันเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการลงทุนทางการเงินที่สำคัญของทวีปเอเชีย ทั้งนี้ STGG ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารกลางสิงคโปร์ หรือ Monetary Authority of Singapore (“MAS”) จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรจากการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย หาก STGG จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย โดย ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้มีเงินทุนใน STGG เป็นจำนวน 280,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยในเงินทุนดังกล่าว STGG ได้นำไปฝากเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศสิงคโปร์จำนวน 100,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้การบริหารสินทรัพย์ของ PCMS อีก 180,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ PCMS ถือเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์และเป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสิงคโปร์ และมีความพร้อมที่จะดำเนินงานให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมที่ PCMS เสนอให้แก่ STGG ที่ร้อยละ 0.75 ต่อปียังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราตลาดในประเทศสิงคโปร์ที่ร้อยละ 1.0-3.0 ต่อปี และมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำนวณเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน

## **7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียกับวาระนี้**

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 4 คน ได้แก่ ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล, นายกิตติชัย สินเจริญกุล, นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิทย์นาค สินเจริญกุล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

## **8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถนำสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินประเภทเงินสดไปบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ ภายใต้ประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีจากผลตอบแทนของการลงทุนดังกล่าว อีกทั้ง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าธรรมเนียมการบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีความเหมาะสม และต่ำกว่าราคาตลาดเมื่อเทียบเคียงกับค่าธรรมเนียมของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันของประเทศสิงคโปร์

## **9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท